

พระราชดำรัส^(๑)

ในโอกาสที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย^(๒) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการบริหารสมาคมธนาคารไทย เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้ส่วนเกินจากการเปิดให้ประชาชนแลกซื้อธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัชฌาศัย

ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล

วันพุธ ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑

ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่มาในวันนี้ แล้วได้นำเงินจำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นเงินที่ประหลาดหน่อย เพราะว่าท่านบอกว่าได้พิมพ์ธนบัตรที่ไม่ได้มี แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่มี ก็หมายความว่าก็เป็นธนบัตรที่พ้นสมัยแล้ว และทั้งพ้นสมัยสองตอน. ตอนแรกไม่มี เดี่ยวนี้มี ทีหลังมี เวลาไม่มี ก็หมายความว่าเป็นการฉลองระยะเวลาที่ผ่านมานาน. ก็ต้องขอบใจท่านที่ได้ทำการพิมพ์ธนบัตรในสมัยต่าง ๆ ซึ่งก็เป็นสมัยที่ผ่านไป หมายความว่าท่านได้ฉลองสมัยที่ผ่านไป ในชีวิตของข้าพเจ้า. ถึงเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้ว. แต่ก็ต้องขอบใจที่ท่านคิดจะเอาเงินมาให้เพื่อที่ไปใช้ในการใดที่จะเห็นสมควร ซึ่งเป็นจำนวนมาก. ก็ขอบใจท่านที่ได้ทำงานอย่างเข้มแข็ง แล้วก็ทำให้เป็นการฉลองชีวิตที่ผ่านไป. ตอนนี้ก็ต้องขอบใจที่ท่านได้คิด เพราะว่าท่านได้ทำงานมากในงานของการธนาคาร. ก็ขอให้งานธนาคารที่ท่านทำเป็นผลสำเร็จ เป็นผลดี.

เพราะว่าหมูนี้อีกแต่ก่อนนี้ เงินสิบบาท ก็รู้สึกว่าเป็นเงินมาก เดี่ยวนี้สิบบาท ร้อยบาท พันบาท หมื่นบาท ก็ยังน้อย. มันเป็นเรื่องที่ได้บอกว่าทำไมมันน้อย แม้จะล้านบาท มันก็น้อย. เพราะว่าเมื่อไปเฝ้าสมเด็จพระพันวัสสา เคยไปขอท่าน. ตอนนั้นขอเงินหนึ่งบาท ท่านก็ให้. นี่เราก็กำแหงหน่อย ขอห้าบาท ท่านก็ให้. ต่อมาก็ขอท่านสิบบาท ท่านก็ยังให้. แต่เรามาขอตั้งห้าสิบบาท ท่านบอกไม่มี ห้าสิบบาทไม่มี. ก็ถามว่าจันร้อยบาทมีไหม. ท่านบอกมี แต่ให้ไม่ได้ ถ้าให้ท่านจะตัดบัญชี หมายความว่าตัดบัญชีในที่มิอยู่. ท่านไม่ให้ แต่ท่านให้เงินของเรา ถ้าอยากได้ก็ใช้ทำอะไรก็ได้. ก็หมายความว่าท่านจะสอนว่าเราไม่ควรจะถลุงเงิน แม้จะร้อยบาทท่านไม่ให้. แต่ของท่านมาวันนี้ เป็นพันบาท เป็นพันก็ให้. หมื่นบาท แสนบาท ล้านบาท ท่านก็ให้. ร้อยล้านบาท ท่านก็ให้. ก็หมายความว่าสมัยมันเปลี่ยนไป. แต่ก่อนนี้ร้อยบาทท่านไม่ให้ แต่สมัยนี้ ร้อย พัน หมื่น แสน ท่านก็เอามาให้. ก็ต้องขอบใจท่าน. มีหนักใจหนึ่งเดียว คือเดี๋ยวเงินจะไม่มี. เพราะว่าสมเด็จพระพันวัสสา ท่านบอกว่า

^(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

^(๒) นางธาริษา วัฒนเกส

ถ้าให้เดี๋ยวก็น่าจะหมด หมดแล้วก็ไม่มีให้แล้ว. ตอนนี้อย่าให้มาเป็นจำนวนมาก ท่านไม่บอกว่าไม่มี แต่ก็หวังว่าท่านบริหารได้. พันล้าน หมื่น หมื่นล้าน ขอให้ท่านทั้งหลายได้บริหารได้ ไม่ให้หมดไป เพื่อที่จะให้ประเทศชาติมีเงินใช้. ก็ขอขอบใจท่านที่มีความตั้งใจที่จะบริหารเงินของชาติ ให้ไม่หมด ให้มีใช้. ในกรณีนี้ก็ขอให้ท่านได้ทำสำเร็จ.

ก็ขอบใจท่านที่เห็นคเหน้อยทำงานเรื่องการเงินนี้ซึ่งเป็นงานหนัก. ก็ขอให้ทุกท่าน ได้สามารถปฏิบัติงานในด้านการเงินให้เรียบร้อย ไม่ให้บ้านเมืองต้องล่มจม ซึ่งเดี๋ยวนี้อีกใกล้ ล่มจมแล้ว ซึ่งเป็นเพราะว่าการใช้เงินไม่ระวัง. ท่านก็ระวังให้. ขอขอบใจที่ท่านระวังการใช้เงิน ระวังการดำเนินกิจการทางด้านการเงิน. ก็ขอให้ท่านมีความสำเร็จในการบริหารการเงิน ของประเทศชาติ. แล้วขอบใจท่านที่เห็นคเหน้อย ในงานการเงินนี้. รู้ว่าท่านเห็นคเหน้อย แล้วรู้ว่า ท่านลำบากใจ เพราะว่าท่านเห็นคเหน้อยแล้ว ยังดูกว่า ว่าทำไม่ดี ทำไม่ถูกต้อง. แต่ขอให้ท่าน ทำถูกต้อง. ขอบใจท่านทุกคนที่มาในวันนี้ และที่ได้ทำงานอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ชาติบ้านเมือง มีเงินใช้ เพื่อการคลังไปได้ดี. ใครบริหารการคลังก็ควรจะรู้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญของชาติบ้านเมือง. ก็ขอขอบใจทุกท่านที่ปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จของชาติบ้านเมือง. ก็ขอให้ท่านมีความสุข ความสบายในงานการเงิน. ก็ขอให้ได้มีความสำเร็จ.